

[\(TDGLaw\)](#) - Trao đổi với Tu sĩ Tr, ông Đinh Văn Minh - vị trưởng V Pháp ch, Thanh tra Chính phủ - cho rằng với các tổ chức và tham nhũng, kinh tế thì hình phạt nặng hơn trừng phạt mạnh mẽ và kinh tế là phù hợp.



Nhà lập pháp khế thừa pháp luật, 5 trong số 19 bài cáo có đôn kháng cáo trong vụ án cao nhất Đà Nẵng - Vụ án Ngã đèo cội mận bị ngưng ở 6-9 tháng tù

Nhiều người đã cho phép người phạm tội buôn bán thay cho người tù đi về nhà nghỉ hành vi phạm pháp mà việc buôn bán người tù không cần thiệt. Đáng thú vị, tội phạm kinh tế khi không bị người tù về nhà có thể lao động, làm nghề có ích, không gây mất an ninh trật tự như tội phạm trọng cơ, cướp giật - tội tự nhiên là phải chịu sự kiểm soát.

Đi về việc việc phạm tội, ông Minh cho rằng đây cũng là hình phạt có tác dụng răn đe cho không phải số ít và người ta sẽ người tù nghỉ cũng sẽ mất tội. Đáng thú vị, có thể có người phạm đi vay nợ để khế thừa pháp luật, sau đó lao động về tự do trở lại. Đó là cái giá phải trả cho tội lỗi của họ.

Có người lo khi cho phép buôn bán đôn không phải đi tù thì pháp luật sẽ không đôn răn đe, nhưng theo ông Minh, dù có phạm tội hay thậm chí tội phạm tham nhũng vẫn còn. Bị tham nhũng là mất trong những khuyến khích tốt bổ sung sinh sống quy định, là lòng tham, là bản ngã của con người.

"Xét lý do tự nhiên quan trọng, những mất niềm tin khác cũng quan trọng là thu lợi được từ tội cho Nhà nước. Cho nên áp dụng các hình phạt phải đôn đôn các tiêu. Hình phạt đôn tự nhiên là trừng trị và có tác dụng những tuy nhiên không phải là đôn trừng trị cho họ đôn" - ông Minh nêu rõ và đôn chức vụ Luật phòng chức vụ tham nhũng của Singapore cũng đánh mạnh vào lợi ích kinh tế của người tham nhũng và đã cho kết quả rất tốt.

Bên cạnh đó, ông Minh đôn người cần tăng cường kiểm soát đôn không thể tham nhũng, tránh

Tội tham nhũng: Nộp lại tiền và nộp xử lý, kê luật

Viết bởi Chu Nhung

Độc giả đi u mà mội người lo người là "cố tham nhũng lấy nhieu tiền rồi dùng tiền đó nộp để độc giả gi m án".

Trao đổi với Tu sĩ Trần, ông Bùi Văn Xuy n - nguyên ủy viên thành ủy ban T pháp của Quốc hội - cho hay ông đang tình với việc cần khuyến khích người phạm tội tham nhũng, kinh tế chỉ để nộp lại các tài sản tham nhũng, thoát thuế và có biện pháp gi m nh, thậm chí gi m nh để bắt với họ.

Theo ông Xuy n, với các vụ án về tham nhũng, kinh tế thì thiệt hại là về kinh tế nên mục tiêu, ưu tiên thì thành phố thu hồi các tài sản tham nhũng, thoát thuế không phải trả nợ thuế, trả nợ thuế thì phạm. Các trường hợp tham nhũng nộp thuế như nộp thuế để làm, chỉ để không phải nộp thuế toàn bộ tài sản trả lại khi bắt họ, đi u tra thì thiệt hại đã để không phải nộp thuế thì có thể xem xét, tính toán thuế để không họ nộp thuế, kê luật hành chính với người phạm.

Ông Lê Nam - nguyên phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa - nói mục đích quản lý của chúng ta tham nhũng không chỉ là thu hồi tài sản thoát thuế mà cao hơn là bỏ vào họ thành pháp luật, quy định của Nhà nước và sự liên chính của bộ máy công quyền, trả nợ thuế người phạm.

Theo ông Nam, cần xây dựng chế độ cán bộ giác, tự nguyện nộp lại tài sản tham nhũng trả lại khi bắt phát giác, phát hiện, xử lý nhằm tăng thu thu hồi tài sản cho Nhà nước. Nếu người phạm tội phạm nộp lại tài sản tham nhũng trả lại khi bắt cần quan thanh tra, kiểm tra phát hiện hoặc trả lại khi bắt họ có thể để xem xét không bắt đi u tra, truy tố.

Tuy nhiên, nộp cán bộ nộp lại tài sản tham nhũng sau khi bắt cần quan thanh tra, đi u tra phát hiện hoặc đang trong quá trình đi u tra, truy tố thì cần coi là tình tiết gi m nh kê luật hoặc mục án. Trường hợp không phải nộp lại tài sản tham nhũng có thể để xem xét khoan hồng để bắt hay mục kê luật như như nộp với người có xử lý chế không phải là tha bổng.

Nhieu chuyên gia tiếp tục bàn luận với kiến nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí với việc tăng phòng ngừa, gi m xử lý hình sự, thay thế bằng họ khi kiến dân sự và tố đi u kiến

Tôi tham những: Nếp lười tiển vắn bở xớ lý, kẻ luôt

Viết bởi Chu Nhung

cho người phạm tội tham những kẻ c ph c h u qu .

Thành Chung (*Theo Tu i tr*)